
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันพุธที่  ๒๔  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง   
ตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  คือ  นายศักดิ์สยาม   
ชิดชอบ  และนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง  ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ  
ของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๒  คน   
ดังน้ี 

๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๗   
ให้  นางนันทนา  สงฆ์ประชา  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
ล าดับที่  ๖  พรรคภูมิใจไทย  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน   
นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  ประกอบกับ  นางสาวชนม์ทิดา  อัศวเหม  ผู้มีชื่ออยู่ใน  
ล าดับที่  ๕  ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่   ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๗   
ให้  นายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ   
ล าดับที่  ๓๔  พรรคเพื่อไทย  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แทน  นายสุริยะ   
จึงรุ่งเรืองกิจ 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นางนันทนา   
สงฆ์ประชา  และนายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ  ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่   
ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๙๙  คน 
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ต่อจากนั้น  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรือ่งต่าง ๆ    
ดังน้ี 

๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี  ๒๕๖๕  สภาองค์กรของผู้บริโภค 

 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจ าปี   
งบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
แห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก  ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาครัฐ  ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง   
นางเกล็ดนที  มโนสันติ์  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดิน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองผู้ว่าการตรวจเงิน 
แผ่นดิน  ตอบช้ีแจง 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  คือ  รายงานการพิจารณาศึกษา 
และเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงให้เกิดความเหมาะสม  
และเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการประมงทั้งระบบ  ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นางพวงทอง  อ่อนอุระ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 
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เมื่อประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย   
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ประธาน 
คณะกรรมาธิการและกรรมาธิการ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน 
และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘   
มกราคม  ๒๕๖๗  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์   และโลกาอัตโนมัติ   
ซึ่ง  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรองรับ 
ความเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละปัญญาประดิษฐ์  ซึ่ง  นายศรัณย ์ ทิมสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา 
มาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์  (AI)  ซึ่ง  นายวันนิวัติ  สมบูรณ์   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๒๕  คน  เพื่อพิจารณา 
คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์ธีรณี  อจลากุล ๒. นายชัย  วุฒวิิวัฒน์ชัย 
 ๓. นายจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา ๔. นางสาววสุวีร์  สอดส่อง 
 ๕. นายฐาคณิษฐ์  พรทองประเสริฐ ๖. รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ ์ ชินธเนศ 
 ๗. นายเทา่พิภพ  ลิม้จิตรกร ๘. นายณัฐพงษ์  เรอืงปัญญาวุฒ ิ
 ๙. นายประสิทธิ์  ปัทมผดุงศักดิ ์ ๑๐. นางสาวทิสรัตน์  เลาหพล 
 ๑๑. นายธีระชาติ  ก่อตระกลู ๑๒. นางสาวฐิติรัตน ์ ทพิยส์มัฤทธิ์กุล 
 ๑๓. นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ ๑๔. นางสาวละออง  ตยิะไพรัช 
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 ๑๕. นางสาวเพ็ญชสิา  หงษอ์ุปถัมภ์ชัย ๑๖. นายชัยพร  ทบแป 
 ๑๗. นายเดวิด  มกรพงศ ์ ๑๘. นายกอบกฤตย์  วิรยิะยทุธกร 
 ๑๙. นายกิจจา  เหล่าบุญชยั ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวงศ์  อุบาล ี
 ๒๑. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ ์ ๒๒. นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รตัน์ 
 ๒๓. นายทวนชัย  นยิมชาติ ๒๔. นางสาวปุณณ์สริิ  บุณยเกียรติ 
 ๒๕. นายศุภโชค  ศรีสุขจร  
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณาในล าดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณ 
ให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม  การลงทุน  และการขับเคลื่อน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง  นายทรงยศ  รามสูต  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๕.๔) 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  สมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณา 
มาตรการป้องกัน  สร้างความปลอดภัยและแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากกรณีโรงงาน 
ผลิตดอกไม้เพลิง  ซึ่ง  นายสรชัด  สุจิตต์  เป็นผู้เสนอด้วยวาจา  เพื่อให้สภาพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  และข้อ  ๒๘  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ   
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  
คือ  ญัตติด่วน  เรื่อง  เสนอแนะแนวทางป้องกัน  กอบกู้  ฟื้นฟูเยียวยา  อุบัติการณ์   
โรงงาน - โกดังเก็บพลุระเบิด  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ซึ่ง  นางสาวศนิวาร  บัวบาน  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ   
อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป  
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จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณาในล าดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง   
ซึ่ง  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๕)  โดยที่ประชุม 
เห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  ญัตติ  
เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฏรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง  ซึ่ง  นางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  อภิปราย   
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังการอภิปราย 
ของสมาชิกฯ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าว 
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๔๓  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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